

QUỲNH PHỤ

Viết tiếp những bài ca trên chặng đường đổi mới



Sản xuất tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ.

Quỳnh Phụ là mảnh đất phen dâu phía Đông Bắc của Thái Bình, được sông Luộc, sông Hòa chất phù sa bồi tụ từ bao đời nay. Lịch sử mấy nghìn năm đã hun đúc nên truyền thống văn hóa, văn minh cùng tinh thần yêu nước, cách mạng kiên cường của đất và người Quỳnh Phụ. Ngày nay, Quỳnh Phụ đang viết tiếp những bài ca trên chặng đường đổi mới.

"Tiếng trống Sơn Đông, tiếng công Vạn Thắng.

Cô gái Đồng Tiềm cầm liềm phá bốt.

Anh trai Quan Đình vác cuốc đi đui Tây..."

Những câu thơ hào hùng về những tên đất, tên làng trên quê hương Quỳnh Phụ trong những ngày sục sôi kháng chiến đưa chúng tôi về xã Quỳnh Giao, nơi âm vang tiếng trống Sơn Đông. Mỗi mùa thu tháng tám, trong tâm tưởng của đồng bào 75 năm tuổi đảng Hoàng Hữu Tiên - du kích thôn Sơn Đông năm xưa lại vọng về những kỷ ức hào hùng cách đây 3/4 thế kỷ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giữa vòng vây của quân thù, người Sơn Đông với ý chí bất khuất, kiên cường một tấc không đi, một ly không rời đã cùng nhân dân Quỳnh Giao biến mảnh đất này thành cơ sở cách mạng kiên trung. Giai đoạn 1945 - 1949, lực lượng du kích của xã Quỳnh Giao nói chung, thôn Sơn Đông nói riêng được tỉnh, huyện đánh giá là mạnh, trở thành nỗi ám ảnh của quân Pháp và bọn tay sai. Địa phương đã xây dựng nhiều làng kháng chiến kiểu mẫu, là cơ sở để phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm lan tỏa ra các vùng lân cận. Giai đoạn 1949 - 1953, xã Quỳnh Giao đã tổ chức hàng chục trận chống càn, tiêu biểu là trận chống càn của 12 tiểu đội dân quân, hơn 60 du kích và các cụ bạch đầu

quân cùng nhân dân Sơn Đông vào ngày 21/6/1950, đã đánh bại trung đội bảo an của địch có trang bị vũ khí hiện đại, tiêu diệt 8 tên, làm bị thương 20 tên, thu nhiều vũ khí. Đây là trận đánh tiêu biểu, táo bạo, dũng cảm của nhân dân Sơn Đông. "Tiếng trống Sơn Đông" ra đời từ đây và là hiệu lệnh mở màn cho phong trào phá tề, diệt ác, trừ gian của nhân dân huyện Quỳnh Côi và tỉnh Thái Bình.

Tiếng trống Sơn Đông, tiếng công Vạn Thắng... như những đốm lửa từ các làng kháng chiến, chất chứa cảm hứng của bao kiếp nô lệ lầm than, dưới ánh sáng soi đường của Đảng đã bùng cháy trên khắp quê hương Quỳnh Côi, Phụ Dục trước đây (Quỳnh Phụ ngày nay), hòa cùng ngọn lửa cách mạng đã cùng cả dân tộc đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, những người con - du kích thôn Sơn Đông năm xưa lại vọng về những kỷ ức hào hùng cách đây 3/4 thế kỷ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giữa vòng vây của quân thù, người Sơn Đông với ý chí bất khuất, kiên cường một tấc không đi, một ly không rời đã cùng nhân dân Quỳnh Giao biến mảnh đất này thành cơ sở cách mạng kiên trung. Giai đoạn 1945 - 1949, lực lượng du kích của xã Quỳnh Giao nói chung, thôn Sơn Đông nói riêng được tỉnh, huyện đánh giá là mạnh, trở thành nỗi ám ảnh của quân Pháp và bọn tay sai. Địa phương đã xây dựng nhiều làng kháng chiến kiểu mẫu, là cơ sở để phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm lan tỏa ra các vùng lân cận. Giai đoạn 1949 - 1953, xã Quỳnh Giao đã tổ chức hàng chục trận chống càn, tiêu biểu là trận chống càn của 12 tiểu đội dân quân, hơn 60 du kích và các cụ bạch đầu

nhân; 703 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"... là những nét son chói lọi ghi tạc vào trang sử vàng truyền thống của quê hương Quỳnh Phụ anh hùng.

Qua gian khó, tinh thần cách mạng hào hùng năm xưa thành điểm tựa để người Quỳnh Phụ vững bước trên con đường đổi mới. Từ cái nôi của phong trào xây dựng HTX kiểu mẫu toàn miền Bắc giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quỳnh Phụ lại viết thêm những kỳ tích trong xây dựng và phát triển kinh tế. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Quỳnh Phụ trở thành lá cờ đầu trong phong trào điện, đường, trường, trạm những năm 90 của thế kỷ XX. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" như luồng gió mới tạo sinh khí thổi bùng nội lực của mỗi người dân, mỗi làng xã. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương và của tỉnh, tháng 10/2019 Quỳnh Phụ được công nhận huyện nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Với thành tích này, Quỳnh Phụ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Các tiêu chí tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đi trên những tuyến đường liên huyện, liên xã rộng thênh thang, qua những dãy nhà cao tầng, những xóm làng trù phú, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt (Quảng Ninh) xúc động chia sẻ: Hơn nửa thế kỷ xa quê nhưng truyền thống bao đời

ông cha để lại như những mạch nguồn kết nối chúng tôi với quê hương. Thông qua việc phát động, đóng góp xây dựng, tu sửa hệ thống đường thôn xóm, công trình phúc lợi, ủng hộ các phong trào văn hóa, "Đến ơn đáp nghĩa"... giá trị vật chất tuy không lớn nhưng đã đóng góp một phần nhỏ bé, thể hiện trách nhiệm của con em xa quê với công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhìn Quỳnh Phụ chuyển mình ngày một giàu đẹp, khang trang, mỗi chúng tôi càng thêm tự hào, thêm cố gắng lao động, công tác để xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh song 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quỳnh Phụ đạt mức khá với tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.192,5 tỷ đồng, đạt 50,84% kế hoạch, tăng 7,69% so với cùng kỳ. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, khách quan, an toàn, đúng luật với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,37%. Nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân trong hiến đất, mở đường, nhiều công trình giao thông quan trọng đã được triển khai, nâng cấp trên địa bàn huyện như: tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, các tuyến đường huyện ĐH.72, ĐH.72A, ĐH.76, ĐH.77... Nhiều dự án trọng điểm của huyện như trung tâm hội nghị huyện, khu dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng, Đồng Quỳnh... đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Toàn huyện đã quy hoạch được 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Thaco - Trường Hải, Hương Sen, Tân Đề, Việt Trì... đầu tư. Quỳnh Phụ đã từng được ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Với quan điểm lãnh đạo gần dân, trọng dân để phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng làm then chốt, là định hướng của huyện Quỳnh Phụ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; từ đó đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của người dân cùng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện các hoạt động phù hợp và đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững.

MINH HÙNG

Vượt "bão Covid-19", giành nhiều thành tích trong giáo dục

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ hai liên tiếp ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ với những kết quả nổi bật.

Linh hoạt các hình thức dạy học

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm học 2020 - 2021, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kết hợp linh hoạt giữa hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến bảo đảm khung thời gian năm học và kết thúc năm học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều cơ sở thực hiện hiệu quả đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: viết, vấn đáp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, đánh giá thông qua học sinh thực hành, thí nghiệm, qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Việc kiểm tra định kỳ được nhiều trường triển khai hiệu quả, tổ chức kiểm tra chung toàn khối đối với từng môn học, nhiều giáo viên và học sinh sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm kiểm tra, đánh giá. Qua đó góp phần duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục.

sinh cuối kỳ cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động, linh hoạt, 100% các cơ sở giáo dục đã hoàn thành kế hoạch. Ông Phạm Văn Từ cho biết thêm: Do tác động của dịch Covid-19, kỳ kiểm tra cuối năm học có sự điều chỉnh theo hướng giao quyền chủ động cho các phòng giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức kiểm tra, phù hợp với sự tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều cơ sở thực hiện hiệu quả đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: viết, vấn đáp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, đánh giá thông qua học sinh thực hành, thí nghiệm, qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Việc kiểm tra định kỳ được nhiều trường triển khai hiệu quả, tổ chức kiểm tra chung toàn khối đối với từng môn học, nhiều giáo viên và học sinh sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm kiểm tra, đánh giá. Qua đó góp phần duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục.

Vượt khó thắng lợi

Nhờ thực hiện linh hoạt các hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, ngành Giáo dục đã vượt qua một năm học nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Thái Bình có 40 thí sinh đạt giải, xếp thứ 20/90 trường THPT chuyên trong cả nước, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Tại kỳ thi chọn học sinh lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh, toàn tỉnh có 1.683 học sinh đạt giải, trong đó có 236 giải nhất, 388 giải nhì, 468 giải ba, 591 giải khuyến khích. Tháng 1/2021, tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có

45 dự án đạt giải, trong đó có 6 giải nhất, 13 giải nhì, 11 giải ba và 15 giải tư; lựa chọn 2 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, kết quả có 1 sản phẩm đạt giải nhì, 1 sản phẩm đạt giải triển vọng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có 99,52% học sinh đỗ tốt nghiệp, xếp thứ 12 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi, là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có số điểm 10 nhiều nhất và xếp thứ 6 toàn quốc về điểm thi trung bình môn Toán.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, mua sắm thêm thiết bị và phương tiện, dụng cụ học tập đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, các trường còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục theo hướng thân thiện, xanh - sạch - đẹp - an toàn; công tác an ninh, an toàn trường học được giữ vững. Trong năm học, ngành đã tận dụng những khoảng thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh tổ chức giờ học toàn tỉnh với chuyên đề Bác Hồ với nông dân Việt Nam; hội thảo sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông; đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông; hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức và Giáo dục công dân trong các trường phổ thông... Đây là cơ sở quan trọng, động lực để toàn ngành tự tin bước vào năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022 bắt đầu với những khó khăn do tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Với thực tiễn kinh nghiệm, giải pháp vượt khó từ năm học trước, toàn ngành Giáo dục sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đáp ứng tốt các mục tiêu giáo dục.

DẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Quý (Kiến Xương).

Ảnh tư liệu

Nghiêm túc thực hiện "ai ở đâu ở đó"

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 459.000 ca mắc Covid-19, trong đó gần 2 tuần qua số ca mắc ghi nhận liên tục vượt ngưỡng hơn 10.000 ca/ngày. Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Kiểm soát chặt hơn người vào tỉnh, tuyên truyền, vận động người Thái Bình sống xa quê không về tỉnh vào thời điểm này để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm là yêu cầu cần thiết, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Bà Lê Thị Nhung (Vũ Thư) có 4 người con đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Vì bà chỉ ở một mình nên trước khi đợt dịch thứ tư bùng phát, dịp cuối tuần, gia đình các con thường về quê thăm mẹ. Thế nhưng, từ đợt dịch thứ tư, đặc biệt là từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi tỉnh có quy định không tiếp nhận người từ những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính

phủ về tỉnh, bà Nhung thường xuyên gọi điện dặn dò các con không về quê thời điểm này. Bà chia sẻ: Dịch bệnh diễn biến phức tạp, muốn nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường như trước thì bản thân mỗi người phải có ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp mà trung ương, tỉnh đã đề ra. Lúc này, an toàn và sức khỏe cần phải đặt lên trên hết.

Anh Lương Văn Lam, xã Đông Trung (Tiên Hải) làm thợ xây ở Hà Nội. Sau khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16 cũng là bằng ấy thời gian anh và 15 người cùng quê phải nghỉ việc, không có thu nhập. 16 người ở lại nhà trợ, tiền không còn, thực phẩm cạn, mọi nhu cầu hàng ngày phải tiết giảm. Anh Lam chia sẻ: Thời điểm này dịch diễn biến phức tạp, cả nước đều khó khăn chứ không chỉ riêng bản thân mình, vì thế phải cố gắng vượt qua, khắc phục thiếu thốn, chấp hành nghiêm "ai ở đâu ở đó", hết giãn

cách rồi về quê.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, trong đó có việc vận động người dân động viên, nhắc nhở con em đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị số 16 không về Thái Bình, "ai ở đâu ở đó" theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của tỉnh. Không chỉ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thành viên nhiều tổ tự quản còn đến từng nhà có con em đi làm xa để tuyên truyền, vận động. Một số cán bộ, thành viên tổ tự quản phường Quang Trung, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) còn đi tuyên truyền tới từng con đường, ngõ phố trên địa bàn. Nhờ đó, nhận thức của nhiều người dân được nâng lên. Các gia đình đều đã ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những

người luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch thì vẫn còn những trường hợp cố tình chừa chấp hành. Điển hình là ngày 30/8, hàng chục người từ Hà Nội cố tình về tỉnh bị mắc kẹt tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương, tỉnh phải chỉ đạo đưa số người mắc kẹt về các khu cách ly tập trung của các huyện. Ngày 23/8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện 1 lái xe có đăng ký "luồng xanh" nhưng không chở hàng hóa đúng quy định mà chở theo 2 người từ xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về xã Chí Hòa. Qua điều tra, trước đó lái xe này cũng đã sử dụng xe đăng ký "luồng xanh" để chở theo 4 người khác từ thành phố Hà Nội về xã Độc Lập và xã Chí Hòa. UBND huyện Hưng Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với lái xe, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện đưa các công dân và lái xe trên di cách ly tập trung.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đợt dịch thứ tư với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, delta đang diễn biến phức tạp, delta đang diễn biến phức tạp, delta đang diễn biến phức tạp.

đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đã phải thực hiện những biện pháp mạnh nhằm kiểm soát nguồn lây. Tại Thái Bình, từ ngày 1 - 31/8 đã triển khai 42 trường hợp nhiễm Covid-19 từ các tỉnh, thành phố miền Nam về. Dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt song nguy cơ xâm nhập dịch vào tỉnh là rất cao, nhất là khi vẫn còn tình trạng người ở các vùng có dịch cố tình về tỉnh. Để giữ vững thành quả

trong công tác phòng, chống dịch mà chúng ta đã nỗ lực thực hiện và đạt được thời gian qua, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, ý thức phòng, chống dịch của người dân là hết sức quan trọng. Trong lúc kiểm soát tốt song nguy cơ xâm nhập dịch vào tỉnh là rất cao, nhất là khi vẫn còn tình trạng người ở các vùng có dịch cố tình về tỉnh. Để giữ vững thành quả

hiện nghiêm Chỉ thị số 16, Công điện số 1063 và Công điện số 1108 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Hãy chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh vì cộng đồng, vì quê hương và người thân của mình. Nghiêm túc thực hiện "ai ở đâu ở đó" vào thời điểm này là sự chung tay lớn nhất trong phòng, chống dịch.

HOÀNG LANH



Lực lượng chức năng kiểm soát người vào tỉnh tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đề (Vũ Thư).